

# ทฤษฎีสมคบคิดใหม่

โดย Min Sen Concept 22 ธันวาคม 2563

จากข่าวเรื่องค่าของเงินที่สหรัฐมองว่า ไทยและเวียดนามกำลังบิดเบือนค่าเงิน เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เงินบาทจะยิ่งมีการแข็งค่าขึ้นมาก และหลังจาก ไบเดน เข้ารับตำแหน่ง และ FED คงอัตราดอกเบี้ย เพื่อสร้างหนี้ต่อด้วยการพิมพ์เงินในประเทศ และเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ที่เสื่อมค่าลงเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีได้ทำแต่ในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการทำในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ก็มีการอัดฉีดเงินเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศ เพื่อเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อมิให้ล้มลง

และจากข่าวเรื่อง COVID ที่มีการกล่าวหากันว่า เป็นไวรัสจากจีน ขณะที่มีการเกี่ยวกับการเกิดอาการคล้ายไวรัสนี้นามาก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคมในสหรัฐอเมริกา และล่าสุดการตีระฆังที่มหาวิหาร 300 ครั้ง ที่มีการเสียชีวิตจากโควิดกว่า 300,000 คน และมากกว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ World trade แต่ทำไมคนระดับผู้นำของสหรัฐอเมริกา และของ สหราชอาณาจักร ใช้เวลาในการรักษาตัวไม่นาน หรือทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมการสำหรับกลุ่มคนพิเศษ เสมือนการคัดเลือกทางธรรมชาติ แต่เป็นการคัดเลือกผู้อยู่รอดของทั้งคนและอุตสาหกรรม โดยกลุ่มคนพิเศษ เพราะในประเทศที่เจริญแล้วปัญหาเรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก รวมถึงปัญหาแรงงานด้อยคุณภาพจะกลายเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมใหม่

การติดของ COVID ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะเชื่อมีการวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปชนิดที่ไม่รุนแรงในการก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหนัก แต่ส่งผลในการกระจายตัวเร็วขึ้นโดยไม่มีอาการ ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของไทยและของโลก

การอยู่ในโลกใหม่ การจัดตั้งใหม่ หรือ reset ของการเปลี่ยน

โครงสร้างของโลก เป็นวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ และกำลังจะต้องเกิดขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ระบบการเมืองที่พร้อมจะควบคุมมนุษย์แทบทุกวินาที แบบที่เรียกว่า real time

การเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมของโลก และก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในรอบใหม่ การเตรียมการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ การลดคนออกจากอุตสาหกรรมเดิม ซึ่งคนที่ไม่มีทักษะใหม่ไม่สามารถจะอยู่รอด ทั้งระดับคนทำงาน และผู้บริหารระดับสูง เขาจะถูกทำให้ว่างงานไม่มีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองได้ แม้แต่สำหรับเจ้าของกิจการ มีความพร้อมที่จะปรับตัวมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการลงทุนที่มีอยู่เดิม และต้องปรับมาเป็นของใหม่ซึ่งต้องใช้ทุนจำนวนมาก รวมถึงแม้จะพร้อมเปลี่ยนแปลง แต่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น มองว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรถยนต์ ถ้ามองแค่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์จากการเผาไหม้ มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแค่นั้นอาจจะเป็นปัญหา เพราะความจริงคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ

ธุรกิจการเงินจะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Fintech จะมีบทบาทอย่างมากต่อระบบการเงินในอนาคต การนำ platform ทางการเงิน และบริการ เช่น การรวมตัวของ Gojek และ Uber ระบบการเงินจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ไปทีเดียว โดยไม่ต้องมีพนักงานเดิม ทำให้ธนาคารในรูปแบบใหม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าธนาคารเดิม ๆ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงของธนาคารบนโปรแกรมในโทรศัพท์ (mobile banking) กระเป๋าเงินดิจิทัล การกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล แม้แต่การลงทุนผ่านระบบ online ซึ่งไทยมีการเติบโตของการลงทุนผ่านระบบ online สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง SME จะมีการล้มละลายอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อยู่ในคลื่นลูกที่สาม ที่ไม่เปลี่ยนมายังคลื่นลูกที่สี่

การเปลี่ยนผ่านสู่ Meta Smart City มีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้าง โดย Quantum computing ของเทคโนโลยีของสหรัฐให้อยู่บนความเร็วที่เหนือเสียง แต่จีนใช้ความเร็วเหนือแสงจะเปลี่ยนทั้ง time และ space และจีนสามารถจำลองดวงอาทิตย์ได้แล้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างพลังงานใหม่ โดยควบคุมการแตกตัวของ plasma ในระบบ fusion ได้ และเปลี่ยนโครงสร้างของระบบพลังงานทั้งโลก ระบบ data center จะเสถียรเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียส และการช่วย digital currency จะยิ่งทำให้ smart city จะมีความก้าวหน้าขึ้น มีการใช้ IoT: Internet of Things มีบทบาทมากขึ้น จนก้าวมาสู่ IoE: Internet of Everything ซึ่งเป็นการรวมศูนย์ของระบบด้วยสมองกล โดยมีการใช้การประมวลผลขนาด 2 ล้านล้าน transection/sec ที่ใช้ในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และก้าวต่อไปสู่ IoB : Internet of Behavior ซึ่งต่อยอดจาก IoE มาสู่การเรียนรู้และตอบสนองข้อมูลของคน เพื่อสร้าง model ใหม่ และเรียนรู้ ดูพฤติกรรมของเรา จนเข้าใจดีกว่าเราว่าสิ่งใดที่จะเหมาะสมกับเรามากกว่าตัวเราเองเสียอีก

การลงทุนในอวกาศ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และอินเดีย เพื่อเป็นการหาทรัพยากร และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่หาได้ยากในโลก โดยที่ยานอวกาศของจีนได้นำดินกลับมายังโลกในเดือนนี้ถึง 2 กิโลกรัม (หรืออาจจะมากกว่า) เพื่อทำการวิเคราะห์ รวมถึงการครอบครองเป็นอาณานิคมรูปแบบใหม่ ซึ่งไทยกำลังจะเริ่มเข้าสู่กลไกนี้ด้วย

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เอง ทำให้เกิดสภาวะโรคซึมเศร้าจากการเสพ social media จนทำให้ฆ่าตัวตาย และพบสูงมากในคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับโลกความเป็นจริงไม่ได้ ที่เกาหลีใต้คนรุ่นใหม่ฆ่าตัวตายถึง 26 % ซึ่งเป็นคนที่ขาดแคลนบนความพร้อมของระบบ เป็นคนที่ขาดแคลนในสิ่งที่คนอื่น ๆ มีได้ เพราะ

ราคาสินค้าต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก ทำให้ไม่สามารถมีสิ่งที่ต้องการมี ซึ่งขาดแคลนแตกต่างจากเดิมที่ระบบเดิมไม่มี

แต่ยูวัล โนอาห์ ฮาธารี ได้เขียนเตือนถึง ทฤษฎีสมคบคิดขนาดใหญ่ ที่มองว่าโครงสร้างขององค์กรลับระดับโลกที่ควบคุมโลก จากการสำรวจประชากร 26,000 คนจาก 25 ประเทศทั่วโลก ด้วยคำถามว่า พวกเขาเชื่อเรื่องบุคคลกลุ่มหนึ่งกำลังควบคุมความเป็นไป และปกครองโลกอย่างลับ ๆ หรือไม่ พบว่า ชาวอเมริกันเชื่ออย่างจริงจัง 37 % ชาวอิตาลี 45 % ชาวสเปน 55 % และชาวไนจีเรียเชื่อถึง 78 % และแนวคิดนี้มีมานานนับพันปี

แนวคิดขององค์กรลับนี้วางบนพื้นฐานของความเกลียดชัง โดยมากเชื่อว่านักการเงินเชื้อสายยิว ครอบงำโลกอย่างลับ ๆ และกำลังวางแผนทำลายและยึดครองโลก สมาคมนี้นำให้เกิดการปฏิวัติรัสเซีย ควบคุมระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ควบคุมสื่อและธนาคารต่าง ๆ และมีคนที่มองสิ่งนี้ชัดเจน เช่น ลัทธินาซี โดย ฮิตเลอร์ ที่มองสิ่งเหล่านี้ขาดและสามารถหยุดยั้งสมาคมนี้นี้ รวมทั้งกอบกู้มนุษยชาติได้ เพราะสิ่งที่องค์กรลับชื่นชอบ คือ การผนวกขั้วตรงข้ามกันเป็นพิเศษ เช่น คอมมิวนิสต์ และทุนนิยม ครอบครัวยิวและคลินตันเป็นคู่แข่งกัน แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าของละคร เพราะเบื้องหลังแล้วพวกเขายังมีปาร์ตี้น้ำชาด้วยกัน อยู่เสมอ เหล่าผู้นำที่มีชื่อเสียง คอยดึงความสนใจเรา ทั้งหมดเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกเหล่าผู้นำที่แท้จริงคอยชักใย ชีวิตเราถูกสั่งคลอนด้วยเรื่องข้าซาก จากสงคราม รัลประหาร วิกฤติเศรษฐกิจ และโรคระบาด หากเราเชื่อทฤษฎีองค์กรลับระดับโลกนี้ เราอย่าอมรู้สึกสบายใจที่ตนเองเข้าใจทุกสิ่งได้แล้ว

แม้แต่โรค COVID-19 ระบาด มันไม่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ค้างคาว หรือไวรัสใด ๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสมคบคิด เราไม่ต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ มากมายทั้งด้านเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของสงคราม ฯ ทฤษฎีนี้เป็นกุญแจไขสำหรับไขปริศนาของโลกทั้งหมด และเป็นโอกาสให้

เราเข้าสู่วงการสุดพิเศษที่บุคคลที่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกัน และทำให้เราดูเหมือนฉลาดขึ้นมาทันที มีสติปัญญาเหนือคนทั่วไป เพราะเรามองเห็นสิ่งที่คนเก่ง ชนชั้นน้ามองข้าม หรือกระทั่งสิ่งที่พวกเขาพยายามปกปิด

แต่การบงการโลกทั้งใบ ควบคุมทุกสิ่ง สามารถเดาทิศทางการเกมกระดานระดับโลกล่วงหน้าได้ถึง 10 ตา เมื่อพวกเขาปล่อยไวรัสในที่ใด ไม่เพียงพวกเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะแพร่ระบาดอย่างไร ยังเดาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะมีอย่างไรในปีถัดไป และถัดไป แม้แต่การปฏิวัติทางการเมือง พวกเขาสามารถควบคุมทิศทางการมันได้เมื่อเริ่ม จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดว่าจะจบอย่างไร โลกนี้ซับซ้อนกว่านั้นมากมาย เช่น การบุกอิรักของสหรัฐในปี 2003 ที่อ้างการกำจัดอาวุธทำลายล้างสูงของอิรัก และยุติการปกครองของซัดดัม ฮุสเซน และการพยายามครอบครองแหล่งน้ำมันที่สำคัญของอิรัก สหรัฐต้องส่งกองทัพและเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ แต่เวลาที่ผ่านไปความพยายามอันมหาศาลได้ผลลัพธ์อย่างไร อิรักตกอยู่ในความโกลาหล และผู้ชนะรายใหญ่จากสงครามนี้ คือ อิหร่าน กลายเป็นผู้มีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาค

การควบคุมมนุษย์นี้ยากเย็น การพยายามรักษาความลับ แต่ทุกคนก็พูดเรื่องนั้น การรวมหัวกับเพื่อนที่ไวใจได้ แต่เมื่อถึงเวลาพวกเขากลับหักหลังเรา แต่แน่นอนการสมคบคิดของจริงในโลกนี้ยังคงมีอยู่ แต่มิได้มีความยิ่งใหญ่มากหรือควบคุมโลกได้ทั้งใบ การสมคบคิดที่จะแกล้างเพื่อนร่วมงาน การสมคบคิดของบริษัทและข้าราชการบางส่วนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐ พรรคการเมืองอาจใช้วิธีแบ่งเขตเลือกตั้งที่เอาเปรียบ รัฐบาลต่างชาติอาจปลุกระดมกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศเรา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระดับโลกเพียงแผนเดียว และเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้น การเก็บเรื่องเป็นความลับ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะอำนาจอันยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความปรากฏสู่สาธารณะอันใหญ่ยิ่ง

การตระหนักว่า ไม่มีองค์กรลับเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมโลก  
ทั้งใบอย่างลับ ๆ จึงไม่เพียงถูกต้องแม่นยำ แต่ยังเสริมกำลังใจอีก  
ด้วยว่า เราสามารถระบุตัวตนฝักฝ่ายต่าง ๆ ในโลกของเราได้ และ  
เลือกเป็นพันธมิตรกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อต่อต้านฝ่ายตรงข้าม  
เหล่านั้น นี่คือ ความหมายของการเมืองที่แท้จริง

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จาก

[www.minsenconcept.com](http://www.minsenconcept.com)